

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2022.

Số: /BC-LĐLĐ

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động công đoàn tháng 6,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022

I. Tình hình đoàn viên và người lao động.

Tình hình việc làm, thu nhập và tư tưởng, tâm trạng của lực lượng cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục ổn định; ra sức thi đua lao động, sản xuất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động rất phấn khởi trước tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước tình hình biến động của giá xăng dầu đã kéo theo sự tăng giá các mặt hàng tiêu dùng và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tạo ra tâm trạng băn khoăn, lo lắng về việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều đoàn viên và người lao động.

II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 6 năm 2022.

1. Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng với các ngành chức năng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, An toàn vệ sinh lao động tại 6 doanh nghiệp; triển khai kế hoạch giám sát (đợt 2) đối với Bảo hiểm xã hội về kết quả thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022. Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát 8 doanh nghiệp về điều kiện lao động, quan hệ lao động theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động"; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số lĩnh vực hoạt

động công đoàn như: Việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong 6 tháng đầu năm 2022.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo của tổ chức công đoàn được duy trì, tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Trong công tác chăm lo đời sống, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận 30 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp.

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động; trọng tâm là, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2022, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động; Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tuyển chọn, tổ chức Đoàn vận động viên tham gia các môn thi đấu tại Đại hội thể dục, thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2021-2022; cùng với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội diễn nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2022. Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp tổ chức Hội thao lần thứ III năm 2022; kết quả, có 230 vận động viên đến từ công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, tham gia thi đấu các môn bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, nhảy bao bố đã thu hút hàng trăm đoàn viên và người lao động cổ vũ, động viên; tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh nhà.

3. Công tác thi đua.

Tập trung sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn phát động; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 01/9/2023). Chỉ đạo các cấp công đoàn đánh giá tình hình, kết quả các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong công tác khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Xét, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 28 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp; trong tháng, đã phát triển mới 638 đoàn viên thuộc Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh. Trong công tác quản lý đoàn viên, tiếp tục duy trì tiến độ thực hiện cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý, nhất là khu vực hành chính, sự nghiệp để đề nghị đổi thẻ đoàn viên. Chỉ đạo các cấp công đoàn đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X.

Trong công tác tổ chức, cán bộ đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ chủ chốt Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

5. Công tác nữ công.

Trong tháng, đã thành lập 4 Ban nữ công quản chúng của công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì Trẻ em” và Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho 30 cháu, với số tiền 15 triệu đồng; các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và tặng quà cho trẻ em (mỗi suất quà trị giá từ 50 đến 100 nghìn đồng). Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

6. Công tác kiểm tra.

Trong tháng, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam, Công đoàn Viên chức và Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính, tài sản đối với công đoàn cơ sở trực thuộc; qua kiểm tra, đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, không để xảy ra sai phạm lớn. Bên cạnh công tác kiểm tra, đã tiếp và tư vấn cho 1 đoàn viên về thủ tục thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

7. Công tác tài chính.

Tiếp tục đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam. Triển khai lấy ý kiến trong các cấp công đoàn góp ý dự thảo Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và dự thảo Quy định về chế độ chi Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022.

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết đánh giá tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012. Cùng với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động; chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp với ngành chức năng tăng cường phổ biến, hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị

định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023 và Nghị quyết số 7c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca của người lao động; phấn đấu có từ 1 đến 2 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể và điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca từ 18 nghìn đồng trở lên. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động đóng góp, xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” và duy trì thường xuyên các hoạt động xã hội, nhân đạo trong các cấp công đoàn.

2. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp khi triển khai thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, để kịp thời phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

3. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong đó, tập trung triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn phát động. Tham gia sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh và Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Đông Nam bộ năm 2022. Xét, đề nghị Tổng Liên đoàn công nhận Bằng “Lao động sáng tạo” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

4. Chú trọng thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và phấn đấu đổi thẻ (đợt 1) cho đoàn viên công đoàn thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 10 (khóa X) để sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách công đoàn và chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp về các kỹ năng tổ chức các hoạt động tại công đoàn cơ sở; đàm phán, thương lượng tập thể; tuyên truyền, vận động; nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội,...

5. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động, nhất là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập mới Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có đủ điều kiện theo quy định. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Dân số thế giới (11/7).

6. Tập trung tổ chức có chất lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động, không để đơn thư tồn đọng. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp đoàn viên và người lao động tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

7. Đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; trong đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam, phấn đấu có thêm từ 1 đến 2 doanh nghiệp thực hiện nộp. Tiếp tục triển khai lấy ý kiến trong các cấp công đoàn góp ý dự thảo Quy định về chế độ chi Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022./.

Noinhận:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐ các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nguyễn Hữu Hòa

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Văn phòng TLĐ;
- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh;
- CT, các PCT, các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, Tp, CĐ ngành, CĐ các KCN tỉnh;
- Lưu: VP, TH.

Nguyễn Văn Mỹ

